



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิน
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทั่วไป ทราบ นั้น

ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิน จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิน มีมติรับรองเมื่อ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดตามสำเนา รายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสมพล บุญแก้ว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิน

รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอโณน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันศุกร์ ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอโณน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมพล บุญแก้ว	ประธานสภา	สมพล บุญแก้ว	
๒	นายธีรศักดิ์ อุปลา	รองประธานสภา	ธีรศักดิ์ อุปลา	
๓	นายสิทธิศักดิ์ ชุมนุ้ม	เลขานุการสภา	สิทธิศักดิ์ ชุมนุ้ม	
๔	นายธรรมรัตน์ พรหมจันทร์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑	ธรรมรัตน์ พรหมจันทร์	
๕	นายประวิทย์ ทองดี	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	ประวิทย์ ทองดี	
๖	นายประเสริฐ กลั่นดวง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	ประเสริฐ กลั่นดวง	
๗	นายพัฒนชัย จันทร์เพชร	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓	พัฒนชัย จันทร์เพชร	
๘	นายวิทยา ศรีทองคำ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓	วิทยา ศรีทองคำ	
๙	นายบุญธรรม พุดสุखा	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔	บุญธรรม พุดสุखा	
๑๐	นางพรทิพย์ จันทร์สาระ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔	พรทิพย์ จันทร์สาระ	
๑๑	นายวันชัย ทองรักษ์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	วันชัย ทองรักษ์	
๑๒	นายชัยศักดิ์ พุทธสุขา	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖	ชัยศักดิ์ พุทธสุขา	
๑๓	นายปรารภ พุทธพฤษ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖	ปรารภ พุทธพฤษ	
๑๔	นายสุวรรณ ปานเหลือง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗	สุวรรณ ปานเหลือง	
๑๕	นายเกษม นวลแก้ว	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘	เกษม นวลแก้ว	
๑๖	นางรัตนา มีจิตต์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘	รัตนา มีจิตต์	
๑๗	นายสมนึก แก้วเอียด	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐	สมนึก แก้วเอียด	
๑๘	นายสมศักดิ์ เพชรชำนาญ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑	สมศักดิ์ เพชรชำนาญ	
๑๙	นายเจริญ น้อยศิริ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒	เจริญ น้อยศิริ	
๒๐	นายยงยุทธ หอมแก้ว	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒	ยงยุทธ หอมแก้ว	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	
๑	นายชัยณรงค์ จันทร์ลา	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑	-ลา-	
๒	นายนิมนต์ ไทรแก้ว	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗	-ลา-	
๓	นายปิยพล อุดมศรี	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙	-ลา-	
๔	นายพิทักษ์ ทิพย์สุราษฎร์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑	-ลา-	

พ.ศ. 2561 เชิญสมาชิกและผู้บริหารได้ตรวจสอบดูว่ายังมีความผิดพลาดอยู่หรือไม่ เชิญท่าน
พัฒนชัย จันทร์เพชร ครับ

นาพัฒนชัย จันทร์เพชร เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกฯและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายพัฒนชัย จันทร์
เพชร สมาชิกสภา อบต.อับขัน หมู่ที่ 3 ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอับขันสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ขอให้ท่านประธานและ
สมาชิกได้เปิดไปหน้าที่ 8 บรรทัดที่ 11ที่ท่านพิทักษ์พูดไว้ว่า(โดยที่ไม่มีคำตอบจากผู้บริหาร) คำว่าไป
ให้เปลี่ยนเป็น ไม่ ด้วยนะครับเพราะจะได้ใจความที่ถูกต้องครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ก็ขอให้สมาชิกได้แก้ไขตามที่ท่านพัฒนชัย จันทร์เพชร ได้ตั้งไว้ นะครับ เพื่อความสมบูรณ์ในรายงาน
นายสมพล บุญแก้ว การประชุมครับ ยังมีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายอีกไหมครับในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด ไม่
ประสงค์จะอภิปรายต่อ กระผมจะขอมติเลยนะครับ เชิญท่านเลขาฯ เชิญองค์ประชุมครับ

เลขาสภาฯ สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 20 ท่าน อยู่ในห้องประชุมจำนวน 20 ท่าน ครับ

นายสมพล บุญแก้ว สมาชิกท่านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอับขัน สมัยวิสามัญ
ประธานสภาฯ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 โปรดยกมือขึ้น ครับ เชิญท่าน เลขาสภาฯสรุปมติการประชุมครับ

นายสิทธิศักดิ์ ชุมนวม มติในที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกเห็นชอบ 19 ท่าน
เลขาสภาฯ สมาชิกไม่เห็นชอบ-----ไม่มี
สมาชิกงดออกเสียง 1 ท่าน
สมาชิก ลา 4 ท่าน

ระเบียบวาระที่ 3 กระตุ้นถาม
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 3 กระตุ้นถาม ไม่มี นะครับ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จไม่มี นะครับ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ขอความเห็นชอบเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3/2561 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอับขัน(สำนักปลัด)

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 5.1 ขอความเห็นชอบเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
นายสมพล บุญแก้ว 2564) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอับขัน(สำนักปลัด)เชิญ
ผู้บริหารครับ

ปลัดปฏิบัติหน้าที่ นายกฤษฎา เรียงน ประธานสภาดิฉัน น.ส.สมกมล ศรีสมโภชน์ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ใน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 5.1 ขอความเห็นชอบเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น(สำนักปลัด)จากบันทึกข้อความเรื่องขอความเห็นชอบเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 ดังนั้น ทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนได้ดำเนินการตามขั้นตอน แต่ก่อนที่จะนำมาให้สภาได้ให้การเห็นชอบนั้น ก็ได้ผ่านคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น เพื่อให้การเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไปส่วนในรายละเอียดหากมีข้อสงสัยก็ขอให้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภา ก็ขอให้สมาชิกได้พิจารณากันดูนะครับ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 ถ้ามีข้อสงสัยขอให้ลูกขึ้นถาม นะครับ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ

นักวิเคราะห์ เรียงน ประธานสภาท่านนายกฯและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายภัทพงศ์ ช่วยชัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 5.1 ขอความเห็นชอบเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561 ร่างแผนเล่มนี้ประกอบเป็นสี่ส่วน 1.คำนำ 2.สารบัญ 3.หลักการและเหตุผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561 ของตำบลลิป็น 4.บทนำ และส่วนที่ 5.บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 /2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานการศึกษาจำนวน 2โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุขภาค แผนงานคณะและชุมชน 59โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร แผนงานการพาณิชย์ 1 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสวัสดิการและบริการแผนรักษาความสงบภายใน 2 โครงการ แผนงบกลาง 2 โครงการ รวมทั้งเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 /2561ทั้งสิ้น 66 โครงการ แต่ถ้ารวมจากปี พ.ศ.2561-2564 จะเป็นจำนวนโครงการ รวมทั้งเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 102 โครงการ ครับ

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะอภิปรายสอบถามข้อสงสัย ก็ขอให้ยกมือขึ้น ได้เลยครับ ในเมื่อไม่มีกระผมจะขอมติเลยนะครับ เชิญท่านเลขาชี้แจงด้วยครับ

เลขาสภา สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 20 ท่าน อยู่ในห้องประชุมจำนวน 20 ท่านครับ ครับ

ประธานสภาฯ	สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561(สำนักปลัด)โปรดยกมือขึ้น ครับ เชิญท่าน เลขาสภาฯสรุปมติการประชุมครับ		
เลขาสภาฯ	มติในที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกเห็นชอบ 19 ท่าน		
นายสิทธิศักดิ์ ชูมนุม	สมาชิกไม่เห็นชอบ-----ไม่มี		
	สมาชิกงดออกเสียง 1 ท่าน		
	สมาชิก ลา 4 ท่าน		

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.2 การมอบหมายให้สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการใน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

ประธานสภาฯ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 5.2 การมอบหมายให้สมาชิกสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบล อโศก เชิญ ผู้บริหาร ครับ

ปลัดปฏิบัติหน้าที่ นายฯ เรียน ประธานสภาฯดิฉัน น.ส.สมกมล ศรีสมโภชน์ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ใน ระเบียบวาระที่5 เรื่องที่เสนอใหม่5.2 การมอบหมายให้สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก สืบเนื่องจาก ทางสภาฯได้เคยมอบหมายให้สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากสภาฯมาทำหน้าที่เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศกจำนวนสองท่าน ซึ่งใน ปัจจุบันคณะกรรมการดังกล่าวได้หมดวาระลง จึงจำเป็นต้องให้องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก ได้ มีการคัดเลือกมอบหมายให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศกจำนวนสองท่านมาเป็นคณะ กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก เพื่อให้ องค์การบริหารส่วน ตำบลอโศกมีการแต่งตั้ง ออกคำสั่งต่อไป ส่วนในรายละเอียดจะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานกองทุน หลักประกันสุขภาพได้เป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติมค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ อยู่ในระเบียบวาระที่5 เรื่องที่เสนอใหม่5.2 การมอบหมายให้สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมพล บุญแก้ว เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศกเชิญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพได้เป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติม ครับ

น.ส.สุคนธา พันธุ์ประทุม เรียน ประธานสภาฯดิฉัน น.ส.สุคนธา พันธุ์ประทุม เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระเบียบวาระที่5 เรื่องที่เสนอใหม่5.2 การมอบหมายให้สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก เนื่องจาก คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศกได้หมดวาระลงเพราะครบ เวลาสี่ปีแล้วฉะนั้นในการสรรหาคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพก็จะมาจากแต่ละฝ่าย แต่ ในที่นี้ก็จะเป็นการสรรหาจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภาฯมอบหมายจำนวนสอง

ท่าน ซึ่งคนเดิม ที่สภามอบหมายคือ นายสิทธิศักดิ์ ชูมนุ่มและนางรัตนา มีจิตต์ แต่ในขณะนี้ยังอยู่ในตำแหน่งรักษาการ แก้วลิบวัน และในวันนี้อายากให้สภาฯได้เสนอชื่อบุคคลที่เป็นตัวแทนจากสภาฯ จำนวนสองท่านเข้ามาเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลลิบวัน ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ข้อ 12(3) ตามเอกสารที่อยู่ในมือสมาชิกทุกท่านแล้วก็จะขอให้สภาฯได้เสนอชื่อสมาชิกมาจำนวนสองท่านเพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ก็ขอสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพว่าการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นจะมีระเบียบไม่ว่าการเสนอจะต้องไม่ซ้ำกับครั้งที่ผ่านมาได้หรือไม่ครับ

ประธานสภาฯ
สมพล บุญแก้ว

น.ส.สุคนธา พันธุ์ประทุม ไม่มีระเบียบกำหนดบิบอกว่าจะไม่ซ้ำกันค่ะแต่ถ้าตามหลักเกณฑ์ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็ดีค่ะ ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์เพื่อการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ข้อ 12(3) เพราะฉะนั้นสภาฯแห่งนี้ต้องมอบหมายให้สมาชิกเข้าไปเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จำนวนสองท่านครับ เชิญสมาชิกเสนอชื่อเป็นได้คณะกรรมการท่านที่หนึ่งเลยครับ เชิญท่านสุวรรณ ปานเหลืองครับ

ประธานสภาฯ
สมพล บุญแก้ว

นายสุวรรณ ปานเหลือง เรียน ประธานสภาฯท่านนายกฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิบวันทุกท่าน กระผมนายสุวรรณ ปานเหลือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิบวันหมู่ที่ 7 ขอเสนอ นายสิทธิศักดิ์ ชูมนุ่ม เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ท่านที่หนึ่งครับ

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองสองท่านครับ เชิญรายงานตัวด้วยครับ

นายชัยศักดิ์ พุทธสุชา กระผม นายชัยศักดิ์ พุทธสุชา ขอรับรองครับ

นายธรรมรัตน์ พรหมจันทร์ กระผม นายธรรมรัตน์ พรหมจันทร์ ขอรับรองครับ

ประธานสภาฯ ยังมีผู้เสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ท่านที่หนึ่ง เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็สรุปได้ว่าคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ท่านที่หนึ่งคือ นายสิทธิศักดิ์ ชูมนุ่ม ครับ ต่อไปให้สมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ท่านที่สอง เชิญท่านบุญธรรม พุฒสุชา ครับ

นายบุญธรรม พุฒสุชา เรียน ประธานสภาฯท่านนายกฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิบวันทุกท่าน กระผม นายบุญธรรม พุฒสุชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิบวันหมู่ที่ 4 ขอเสนอ นางรัตนา มีจิตต์ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ท่านที่สอง ครับ

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองสองท่านครับ เชิญรายงานตัวด้วยครับ

นายสมศักดิ์ เพชรชานาญ กระผม นายสมศักดิ์ เพชรชานาญ ขอรับรองครับ

นายประวิทย์ ทองดี ประธานสภาฯ กระผมนายประวิทย์ ทองดี ขอรับรองครับ
 ยังมีผู้เสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ท่านที่สอง เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็สรุปได้ว่าคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ท่านที่สองคือ ท่านรัตนา มีจิตต์ ครับ สรุปได้ว่าการมอบหมายให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการใน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลอินจันจำนวนสองท่านคือ 1.นาย สิทธิศักดิ์ ชูมนุม 2.นางรัตนา มีจิตต์ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ครับ

//////////////////////////////////พักรับประทานอาหารว่าง 5 นาที//////////////////////////////////

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

นายสมพล นวลแก้ว ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ เชิญเพื่อนสมาชิกครับ สมาชิกมีเรื่องอะไรก็สามารถนำมา สอบถามกันได้ในวันนี้นะครับ เชิญท่านเกษม นวลแก้ว ครับ

นายเกษม นวลแก้ว เรียน ประธานสภาฯท่านปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลอินจันทุกท่านครับ กระผมนายเกษม นวลแก้วสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินจันหมู่ที่ 8 ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆขอสอบถามประธานผ่านไปถึงท่านนายกฯเรื่องไฟฟ้าสาธารณะบน สะพานเทพนิมิตรจิตต์ไกร ซึ่งได้ข่าวมาว่าขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอินจันได้ทำหนังสือไป ยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้รับการตอบกลับมาจากว่าเรื่องไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ได้ถ่ายโอนไป ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับ ผู้นำในพื้นที่เรื่องไฟฟ้าสาธารณะบนสะพาน เขาบอกว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มอบ ไฟฟ้า สาธารณะให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอินจันเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับระบบไฟแห่งนี้ และตอนนี้ไฟฟ้า สาธารณะบนสะพานเทพนิมิตรจิตต์ไกรได้เสียหายเสื่อมสภาพหมดแล้ว ยากได้คำตอบว่าองค์การ บริหารส่วนตำบลอินจันหรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกันแน่ที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและแก้ปัญหา เพื่อลงซ่อมแซมให้มีแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องที่สัญจรไปมาบริเวณสะพานแห่งนี้ ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ เชิญเพื่อนสมาชิกครับ เชิญท่านพรทิพย์ จันทรสาระ ครับ

นางพรทิพย์ จันทรสาระ เรียน ประธานสภาฯท่านปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลอินจันทุกท่านคะดิฉันนางพรทิพย์ จันทรสาระสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินจันหมู่ที่ 4 ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆขอสอบถามประธานผ่านไปถึงท่านนายกฯเรื่อง สปสช.ที่เป็นโครงการ บริการด้านสาธารณสุขมีงบประมาณมากที่จะส่งเสริมงานเรื่องสุขภาพประชาชนอยากให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงเพราะส่วนมากเวลาทำแผนแล้วประชาชนไม่ค่อยรู้ระยะการทำแผนหรือ ระยะส่งโครงการที่ผ่านมามีแต่ รพสต.และรพ.ที่เขียนโครงการเข้ามา จะเห็นได้ว่าจะไม่ค่อยมี โครงการจากชุมชนเลย เพราะว่าการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงคะ และอีกเรื่องอยากฝากเจ้าหน้าที่ทุก ท่านที่ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุระยะพึ่งพิง(care giver)หรือเรียกสั้นๆว่า cg ให้ช่วยเหลือดูแลให้เต็มที่

เพราะที่ผ่านมาเท่าที่สังเกตดูแล้วไปแค่นี้ไม่ได้ประเมินร่างกายตามแบบแผนที่วางไว้ ขอฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

ประธานสภา

เชิญเพื่อนสมาชิกท่านอื่นครับ เชิญท่านธรรมรัตน์ พรหมจันทร์ ครับ

นายธรรมรัตน์ พรหมจันทร์เรียน ประธานสภาท่านปลัด อปต.ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิลทุกท่านครับ กระผมนายธรรมรัตน์ พรหมจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิลหมู่ที่ 1 ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆก็มีอยู่สองเรื่องครับเรื่องแรกก็เรื่องถึงขยะที่ได้มีการแจกจ่ายไปยังแต่ละหมู่บ้าน ในส่วนของหมู่ที่ 1 ก็ยังมีปัญหาในเรื่องถึงขยะเนื่องจากไม่มีเจ้าภาพในการซ่อมแซมตอนนี้มีปัญหาลูกสองจุด ที่โดนรถชนถึงขยะทำให้ชาวบ้านไม่มีถึงขยะที่จะใส่ขยะมูลฝอย เพราะถึงใหม่ก็ได้มีการแจกจ่ายไปหมดแล้วก็เลย อยากฝากประธานไปถึงผู้บริหารว่าในบางจุดที่มีถึงขยะหลายจุดถึงเราสามารถที่จะโยกย้ายไปในจุดที่ถึงชำรุดก่อนได้หรือไม่เพราะเป็นปัญหาชาวบ้านไม่มีถึงขยะใช้ และยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้ในจุดนั้นก็ยังมีอยู่สองจุดที่มีปัญหาเรื่องถึงขยะของหมู่ที่ 1 ครับ เรื่องที่สองในกฎประชุมสภาที่ผ่านมาได้มีเพื่อนสมาชิกเสนอในเรื่องไฟฟ้าสาธารณะห้าจุดของแต่ละหมู่บ้านที่ทางไฟฟ้าได้จ่ายให้แต่ละหมู่บ้าน ซึ่งอยากทราบว่าห้าจุดของแต่ละหมู่บ้านยังมีอยู่หรือไม่ อยากเสนอประธานสภาว่าเราหน้าจะทำหนังสือเข้ามาพร้อมๆกันทั้ง 12 หมู่บ้านแล้วนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อประสานต่อไปยังไฟฟ้าสาขาพระแสงให้ลงสำรวจว่าไฟฟ้าห้าจุดนั้นยังอยู่หรือไม่ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

เชิญเพื่อนสมาชิกท่านอื่นครับ เชิญท่านวิทยา ศรีทองคำ ครับ

นายวิทยา ศรีทองคำ

เรียน ประธานสภาท่านปลัด อปต.ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิลทุกท่านครับ กระผมนายวิทยา ศรีทองคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิลหมู่ที่ 3 ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆกระผมมีอยู่หนึ่งเรื่อง เรื่องถนนลูกรัง ในหมู่ที่ 3 ซึ่งก็มีอยู่หลายสายที่จะเชื่อมต่อกันใหญ่เป็นสายหลักตอนนี้ก็ได้ชำรุดทุกสายเพราะว่าถนนในหมู่ที่ 3 นั้นอยู่ในลักษณะสูงบ้างต่ำบ้างขึ้นคดลงคด ทำให้ถนนเมื่อถึงช่วงฤดูฝนจะทำให้น้ำกัดเซาะได้ง่ายถนนชำรุดบ้าง ท่อหลุดบ้างคอสะพานก็ชำรุดโดยเฉพาะถนนหน้าบ้านผมสายกลาง ช่วงฝนตกรถวิ่งไม่ได้เลยครับ แต่ก็ยังมีอะไร ของหมู่บ้านมาช่วยปรับสภาพพอให้ใช้ได้บ้าง แต่ถ้าฝนตกผมก็ไม่แน่ใจว่าถนนจะใช้การได้หรือไม่ ผมขอฝากประธานถึงผู้บริหารด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมพล บุญแก้ว

ครับ ขณะนี้กำลังอยู่ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย กระผมก็จะให้ท่านนายกฯ

ประธานสภา

เชิญท่านนายกฯได้ตอบคำถามก่อนครับ เชิญครับ

ปลัดปฏิบัติหน้าที่ นายกฯเรียน ประธานสภาสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน น.ส.สมกมล ศรีสมโภชน์ ปลัด อปต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อปต. ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆในประเด็นข้อสอบถามของสมาชิก ทั้งหมดสี่หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 ในส่วนของหมู่ที่ 1 จะให้หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ตอบในเรื่องของถึงขยะส่วนเรื่องไฟฟ้าสาธารณะห้าจุด ตั้งแต่อดีตมารับตำแหน่งที่นี้เมื่อปี 2547 ถึงปัจจุบัน ไฟฟ้าสาธารณะ

หมู่บ้านละห้าดวง มีอยู่ก่อนแล้วแต่ถ้าให้ไปค้นเอกสารบางส่วนไม่แน่ใจว่าเอกสารยังมีอยู่หรือไม่ ก็
เป็นข้อเสนอแนะที่ดีของหมู่ 1 ก็ขอให้ทุกหมู่บ้านทำเป็นหนังสือแจ้งความประสงค์มายังองค์การ
บริหารส่วนตำบลยืนยันว่าเดิมทางไฟฟ้าได้มาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั้ง 12 หมู่บ้านหรือไม่ เพื่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลยืนยัน จะได้แจ้งต่อไปยังไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพระแสงเพื่อ
สอบถามว่าไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านละห้าจุด ยังมีครบหรือยังใช้การได้อยู่หรือไม่ ก็ให้ทำเป็นหนังสือ
มาเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง ให้แต่ละหมู่บ้านส่งหนังสือมาภายในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน นี้ ถ้าหมู่บ้านใด
ไม่ส่งก็ถือว่าหมู่บ้านนั้นไม่ประสงค์ให้ อบต.ตรวจสอบ เพราะจะได้รวบรวมสำเนาส่งไปยัง การไฟฟ้า
อีกครั้งหนึ่ง ส่วนประเด็นการสอบถามของสมาชิกหมู่ที่ 8 เรื่องไฟฟ้าสาธารณะบนสะพานเทพนิมิต
จิตต์ไกร ขณะนี้ทางสมาชิกหมู่ที่ 8 และอบต.ได้รับข้อมูลที่ตรงกัน ซึ่งทาง อบจ.บอกว่าไฟฟ้า
สาธารณะส่วนนี้ไม่ได้การถ่ายโอนจากทางหลวงชนบท ซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเขา และได้
ให้ทางกองช่างได้สำรวจไปยังทางหลวงชนบทเพราะจากที่สมาชิกหมู่ที่ 8 นำเสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้
ว่าผู้นำในพื้นที่ได้แจ้งว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มอบไฟฟ้าสาธารณะให้ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลยืนยันเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับระบบไฟ ซึ่งเป็นคำพูดลอยๆโดยไม่มีหลักฐานไม่สามารถ
นำมาเป็นข้อมูลอ้างอิงได้ แต่เท่าที่ดิฉันดำรงตำแหน่งไม่เคยมีภารกิจถ่ายโอน กรณีประปาหมู่บ้านก็
เช่นเดียวกันของหมู่ที่ 10 ขอลอนุญาตที่อ้างถึงประปาหมู่บ้านของกรมอนามัยทางหมู่บ้านก็อ้าง
เช่นเดียวกันว่าได้ถ่ายโอนให้ อบต.แล้ว แต่พอได้สืบค้นข้อมูลก็ไม่มีข้อมูลปรากฏไม่แน่ใจว่าได้มีการ
ส่งเอกสารหลักฐานกันหรือไม่ เพราะฉะนั้นดิฉันจะให้ทางกองช่างได้ตรวจสอบไปยังทางหลวงชนบท
ที่เป็นเจ้าของงบประมาณเดิมก่อนเพราะทาง อบจ.ก็บอกว่าไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจะได้ข้อสรุป
และเข้าใจตรงกันว่าไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสะพานเทพนิมิตจิตต์ไกรเป็นความรับผิดชอบของใคร ถ้า
เป็นของ อบต.แล้วเราจะได้ใช้งบประมาณไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่ ที่ใช้ถนน
บนสะพานดังกล่าว ส่วนของสมาชิกหมู่ที่ 4 ซึ่งมีอยู่ 2 ประเด็นในเรื่องแรกเรื่องงานใน สปสช.จากที่ได้
ดำเนินการใน ๓๐๐ ตั้งแต่อดีตผู้บริหารยุคก่อนนั้นเป็นประธาน งานใน สปสช.ดิฉันเป็นคณะกรรมการ
ร่วมอยู่ด้วยในการจัดสรรงบประมาณพิจารณาโครงการของ รพ. หรือ รพสต. และชุมชนทุกหมู่บ้านใน
ตำบลยืนยัน หลักๆงานใน สปสช.ที่เสนอโครงการก็จะเป็น อนามัยบ้านไสยรบและที่โรงพยาบาลพระ
แสงเป็นหลัก ซึ่งจริงๆในส่วนของการชุมชนกับโรงพยาบาลพระแสงกับรพสต.บ้านไสยรบจะเป็นคนละ
ประเภทงานกันซึ่งในการพิจารณาโครงการแต่ละครั้งจะนำเรียนต่อคณะกรรมการที่พิจารณา
งบประมาณในการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานให้ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังพื้นที่ของท่านด้วย
ว่าในงบ สปสช. ในบัญชีกองทุนมีงบประมาณค่อนข้างเยอะจึงไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชุมชนของท่านได้ แต่เมื่อมีข้อเสนอแนะดิฉันขอเรียนต่อสมาชิกสภาทุกท่านว่าในการ
ประชาสัมพันธ์ถ้าเพียงแต่แจ้งเป็นหนังสือไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านหนังสือจะไปอยู่ที่กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ดิฉันขอแจ้งต่อสมาชิกสภาทุกท่านว่าถ้าหากมีประเด็นข้อสงสัยที่จะให้ อบต.ยืนยันไปชี้แจงทำความเข้าใจ

เข้าใจกับชาวบ้านในวันประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านให้ท่านทำหน้าที่สื่อมายัง อบต. ว่าหมู่บ้านใดต้องการที่จะให้เจ้าหน้าที่งาน สปชช. ไปร่วมชี้แจงทำความเข้าใจกับหมู่บ้าน หรือวิธีการ ทำโครงการ เข้ามาเพื่อเอางบประมาณไปใช้ก็สามารถเข้าไปชี้แจงได้ จะได้รับรู้กันในหลายคน เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ทำเป็นหนังสือไปยังหมู่บ้าน หลายๆ เรื่องก็ไม่ได้นำเข้าไปชี้แจงประชาสัมพันธ์ต่อในที่ประชุมหมู่บ้าน และอีกอย่าง ช่องทางที่ดีที่สุดในการประชาสัมพันธ์ดิฉันเคยกล่าวกับสมาชิกมาแล้วว่า อบต. อิบันไม่มีระบบเสียงตามสายไม่มีระบบเสียงไร้สายไม่มีหอกระจายข่าวหมู่บ้าน การประชาสัมพันธ์ถ้าเอาประกาศไปติดไว้ตามศาลาหมู่บ้านหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของ อบต. จะไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง ถ้าหากผู้นำไม่ไปติดต่อคิดว่าทางที่ดีที่สุดคือให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปชี้แจงในที่ประชุมหมู่บ้านถ้าหากชาวบ้านให้การสนใจอย่างน้อยงบประมาณก็จะได้กระจายไปถึงผู้ที่ต้องการ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ส่วนประเด็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสำหรับ อบต. อิบัน ตอนเนื้องานสาธารณสุขก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยตรง งานจะฝากไว้ที่นักพัฒนาชุมชนซึ่งขณะนี้นักพัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงก็ได้ขอย้ายออก ดิฉันก็จะนำข้อเสนอแนะไปสรุปว่าจะหาแนวทางแก้ไขอย่างไร เพราะว่าในรายละเอียดในงานนี้ค่อนข้างเยอะถ้าพูดแต่ประเด็นเกรงว่าจะไม่เข้าใจตรงกัน และในวันข้างหน้าก็คงจะเว้นช่วงประมาณหนึ่งเดือนแต่ก็จะชี้หัวหน้าสำนักปลัดที่จะรับงานต่อจากนักพัฒนาชุมชน เพราะในการโอนย้ายก็จะมีผลในวันที่เก้าพฤศจิกายนนี้ ทำให้มีตำแหน่งว่างอยู่ระยะหนึ่งกว่าจะได้เจ้าหน้าที่เข้ามาประสานงานต่อแต่ระหว่างนั้นก็ไม่ได้ทำให้งานขาดช่วงก็จะมีหัวหน้าสำนักปลัดซึ่งรับงานจากนักพัฒนาชุมชนกลับมาดำเนินการต่อได้ ส่วนในกรณีของสมาชิกหมู่ที่ 3 เรื่องถนนในหมู่บ้านที่ชำรุดเสียหายในถนนที่เป็นหินผุถนนไม่ใช้ถนนลูกรังโดยเฉพาะในหมู่ที่ 3 จะมีถนนหินผุค่อนข้างเยอะและแต่ละเส้นก็มีความยาว ในการแก้ปัญหาให้เป็นถนนที่ถาวร อบต. ก็ได้แก้ปัญหาโดยตลอดเช่นเดียวกันทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะพื้นที่ของหมู่ที่ 3 จะเป็นพื้นที่เป็นเนินสูงค่อนข้างจะเยอะเมื่อปรับปรุงเป็นถนนหินผุ พอช่วงหน้าฝนก็จะถูกน้ำชะล้างหน้าหินผุออกไปทับถม ทำให้ระบายน้ำด้านข้างแทบจะไม่มี ทำให้ไปเกิดร่องน้ำบนถนนตามที่ทางหมู่บ้านนำเสนอมาก็ค่อนข้างจะหลายสาย วันก่อนมีโอกาสได้เข้าไปร่วมประชุมกับทางหมู่บ้านของหมู่ที่ 3 ได้รับแจ้งในที่ประชุมก็เลยให้ช่างไปสำรวจตรวจสอบ จากการตรวจสอบปรากฏว่าถนนเส้นนั้นกำลังจะมีงบประมาณจาก อบจ. มาดำเนินการให้ ถ้า อบต. ไปดำเนินการก็จะเป็นการซ้ำซ้อน และการแก้ปัญหาไม่ช้าว่าจะเอาหินผุไปถมแล้วจะแก้ปัญหาได้เพราะว่าเป็นร่องน้ำค่อนข้างจะลึก คงจะต้องทำแบบผนังกันน้ำไว้ตามแบบที่ช่างวิเคราะห์ไว้ส่วนจุดอื่นๆ ตอนนี้หลายหมู่บ้านก็ได้ทำหนังสือมาหลังจากที่อบต. อิบันผ่านการเป็นชอบร่างแผนแล้ว อนุมัติและประกาศใช้ก็จะขอหารือกับธมาภิภคสภาอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นได้คุยกับประธานสภาไว้ก่อนจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการในแผน ก็คงจะเป็นต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แต่ด้วยห้วงเวลาและความจำเป็นใน

หลายๆโครงการที่ทางหมู่บ้านนำเสนอมาในตอนี้ คาดว่าจะต้องมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน แต่จะเปิดประชุมหรือไม่อย่างไร ขอรวบรวมรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ส่วนรายละเอียดของถึงขยะก็ขอให้ทางหัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ชี้แจง ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ

เชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ เชิญครับ

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน ประธานสภาฯท่านปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายกษและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิลทุกท่าน ดิฉัน น.ส. นัดดา มาตย์ สุขเจริญ หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตชี้แจงเรื่องถึงขยะกรณีของสมาชิกสภาหมู่ที่ 1 ที่ได้แจ้งว่ามีถึงขยะโดยรถทับชำรุด และไม่มีถึงขยะไปเพิ่มเติมในจุดนั้นเนื่องจากว่าในปีงบประมาณ 2561 ที่ได้จัดซื้อก็ได้จำหน่ายจ่ายออกจนหมด และตามที่สมาชิกบอกว่าจะไปยกจากจุดอื่นที่มีหลายถึงมาใช้ก่อนได้หรือไม่ ก็ไม่น่าจะได้เพราะว่างานจัดเก็บขยะก็จัดเก็บทุกครัวเรือนในจุดนั้นๆถือว่ามีเจ้าของที่ใช้ถึงหมดแล้ว และก็ขอฝากประชาสัมพันธ์อีกนิด ถ้าหากมีหมู่อื่นที่มีปัญหาแบบหมู่ที่ 1 ให้เจ้าของบ้านหรือผู้ที่มาขอครั้งแรกให้มาแจ้งที่ อบต.ว่าถึงโดยรถทับแตกเสียหายไม่สามารถใช้การได้ เพื่อที่จะได้แจ้งผู้จัดเก็บรายได้ให้งดเก็บรายได้ในส่วนนั้น ก่อนเคยมีของหมู่ที่ 2 ที่โดนรถทับและเราก็ไม่ได้ไปเก็บค่าขยะในจุดนั้น แต่ในส่วนที่แตกในหมู่อื่นก็ต้องรออีกนิดเพราะเราได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อในปีงบประมาณ 62 เอาไว้แล้วตอนนี้รอให้งบประมาณเข้ามาเพียงพอที่จะได้จัดซื้อแล้วเอาไปจ่ายไปตั้งไว้ที่เดิม แต่ในส่วนที่แตกก็ขอให้มาแจ้งที่ อบต.ด้วยจะได้ทราบที่เอาไว้ว่าจุดนี้ถึงแตกจุดนี้สูญหาย และจะได้นำเอาไปทดแทนให้และจัดเก็บค่าบริการเหมือนเดิม แต่ถ้าจะไปยกย้ายจากจุดอื่นที่มีหลายถึงคิดว่าคงไม่ได้เพราะขยะค่อนข้างเยอะเท่าที่มีอยู่แล้วยังไม่เพียงพอเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องเรียนกันอีก แต่จะขออยู่ในซอยโรงเรียนพระแสงวิทยาก่อนว่าจะขอแยกไปได้หรือไม่เพราะเห็นว่ายังมีอยู่หลายถึง แต่ขอสอบถามดูก่อนคะส่วนกรณีที่จะขอถึงขยะเพิ่มก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้ในปีงบประมาณ 62 แต่จะจ่ายได้ไมเส้นทางที่มีรถขยะวิ่งผ่านเท่านั้นคะโดยการนำสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านมาได้เลยคะ ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านพรทิพย์ จันทรสาระเชิญครับ

นางพรทิพย์ จันทรสาระ

เรียน ประธานสภาฯท่านปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายกษและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิลทุกท่านคะดิฉันนางพรทิพย์ จันทรสาระสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิลหมู่ที่ 4 ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ดินที่มีข้อสงสัยอีกนิดคะ เรื่อง สปสช.อยากทราบว่าถ้า รพสต. หรือโรงพยาบาล ทำโครงการในลักษณะซ้ำซ้อนกับชุมชน ที่ทางชุมชนเสนอมาเช่นเดียวกันจะทำได้หรือไม่เช่น รพสต. ทำโครงการคัดกรองความดันเบาหวานและชุมชนก็ทำโครงการคัดกรองความดันเบาหวานในช่วงเวลาเดียวกันและรายงานค่าใช้จ่ายเหมือนกันจะทำได้หรือไม่ ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ

เชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ เชิญครับ

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน ประธานสภาทนายปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายกษและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอับขันทุกท่าน ดิฉัน น.ส.นัดตามาศย์ สุขเจริญ หัวหน้าสำนักปลัดขอตอบว่าไม่ได้เนื่องจากว่าขอบเขตของ อสม. ในความสามารถบางอย่างยังต้องใช้เจ้าหน้าที่โดยตรงหรือเฉพาะทาง อสม. อาจจะทำได้ไม่สมบูรณ์อีกทั้งงบประมาณในส่วน ของ สปสช. อยู่คนละส่วนก็จริงแต่ก็จะเป็นเงินอุดหนุนที่โอนเข้ามายัง อบต. เช่นเดียวกันจึงนำไปใช้ในโครงการเดียวกันไม่ได้ ที่ทางที่ๆถามมาน่าจะเป็นเงินโครงการอุดหนุนของปี 61 ที่ไปเข้าช้อนกับ รพสต. ทำให้หลายหมู่บ้านต้องคืนเงินมา เนื่องจาก อบต. ก็ได้ปรึกษากับทางจังหวัดแล้ว ดำเนินการไม่ได้ต้องคนละโครงการกันคะ ขอขอบคุณคะ

ประธานสภา

เชิญท่านธรรมรัตน์ พรหมจันทร์ ครับ

นายธรรมรัตน์ พรหมจันทร์เรียน ประธานสภาทนายปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายกษและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลอับขันทุกท่านครับ กระผมนายธรรมรัตน์ พรหมจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอับขันหมู่ที่ 1 ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆพอดีทางเพื่อนสมาชิกได้พูดในเรื่องประชาสัมพันธ์ก็เลยนึกขึ้นได้อีกหนึ่งเรื่องครับเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ อยากฝากประธานถึงท่านนายกในการที่จะจัดตั้งงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงติดตั้งรถเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพราะในการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอับขันที่ผ่านมาก็เป็นเพียงแค่การส่งแผ่นหนังสือ ก็เลยอยากให้ซื้อรถประชาสัมพันธ์เหมือนของเทศบาลยันดินแดง ก็คงจะไม่มากในส่วนของงบประมาณที่จะจัดซื้อลำโพงสีทิตติดตั้งบนหลังคารถ ก็ขอฝากไว้สำหรับการทำข้อบัญญัติงบประมาณในปีต่อไป ครับ ให้มีเครื่องขยายเสียงติดตั้งรถประชาสัมพันธ์ขอบคุณครับ

ประธานสภา

เชิญท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่ นายกษได้ตอบคำถามครับ

ปลัดปฏิบัติหน้าที่ นายกษเรียน ประธานสภาสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน น.ส.สมกมล ศรีสมโภชน์ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต. ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆในประเด็นข้อสอบถามของสมาชิก ในประเด็นที่สมาชิกพูดถึงรถแห่ประชาสัมพันธ์ ในเบื้องต้นที่ได้ฟังเป็นลำโพงติดรถ อุปกรณ์ส่วนนี้จะเป็นครุภัณฑ์ ก็จะต้องตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีไว้ในส่วนนี้ทางหัวหน้าสำนักปลัดก็ได้จัดบันทึกไว้แล้ว และก็ยังสามารถนำเสนอโครงการต่างๆอีกครั้งในเดือนเมษายนก่อนที่จะจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 เพราะฉะนั้นก็ขอฝากเน้นย้ำอีกครั้งด้วย ขอขอบคุณคะ

นายสมพล บุญแก้ว

ยังมีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายต่ออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสำหรับวันนี้ กระผมนายสมพล

ประธานสภา

บุญแก้ว ประธานสภาต้องขอขอบคุณสมาชิกหลายๆท่านที่ได้ช่วยติดตามเรื่องโครงการ อบจ. ถนนไสนา-หารทรายซึ่งขณะนี้ได้รับแจ้งมาอย่างไม่เป็นทางการว่าจะลงมาตรวจสอบถนนโดยมีงบประมาณล้นหรือประมาณ ห้าล้านก็ต้องขอแสดงความยินดีเบื้องต้น แต่ยังไม่เป็นทางการ ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ช่วยกันติดตาม สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายกษและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4

ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันนี้ ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญและ
ขอให้เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยทุกท่านครับ กระผมขอปิดการประชุมครับ

-----ปิดประชุมเวลา 16.00 น.-----

ลงชื่อ.....
(นายสุวรรณ ปานเหลือง)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....
(นายปิยพล อุดมศรี)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....
(นายประวิทย์ ทองดี)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....
(นายสิทธิศักดิ์ ชุมนุม)
เลขานุการสภาฯ อบต.อิปัน
ผู้จัดบันทึกการประชุม

ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

.....
.....

รายงานการประชุมครั้งนี้ ได้รับอนุมัติรับรองการประชุม
จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๑ /

ลงชื่อ.....
(นายสมพล บุญแก้ว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน